

โรงเรียนวัดเขาโร สพป.นศ.2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสู่การดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข

● นำเสนอเมื่อ 17 มิ.ย. 2562

เมื่อเร็วนี้ โรงเรียนวัดเขาโร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 อบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 173 คน โดยอบรมระหว่างวันที่ 10-11
มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



นางสาวดาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร เปิดเผยว่า
โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
พร้อมทั้งส่งเสริมให้สถาบันการศึกษารวมมือกับทุกภาคส่วนในการให้การศึกษ
ทั้งในระบบและนอกระบบแก่เยาวชนและประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากพระครูประพัฒน์ธรรมกิจ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เด็กชายกิตติพันธ์ ชอบทำกิจ นักเรียนชั้น ม.3 ประธานนักเรียนกล่าวว่า จากการอบรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทำให้รู้ถึงความรับผิดชอบชีวิต มีคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจ มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
เป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ดั่งงามแก่นักเรียน เยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาเสพติด

อบายมุขและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องและพวกหนูจะยึดมั่นในหลักธรรมสำหรับเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตสืบไป

ดร.บุญเลิศ ฐานิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) กล่าววา กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานักเรียนจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ เพื่อเป็นการสร้างเสริมทางเลื้อก ส่งเสริมความสามารถพิเศษ หลอหลอมบุคลิกภาพให้สามารถพึ่งตนเองและฝึกทักษะชีวิต รู้จักคิด ไครครวญ มีวินัย รู้จักยับยั้งชั่งใจ มีความรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น ไม่ใช่มีเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่การศึกษาอกสถานที่ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากธรรมชาติ จากสถานที่จริง ทำให้มีแรงจูงใจ มีความสนใจ มีความกระตือรือรณ เกิดความซึ่มซึบ ความรู้ ความเข้าใจใตงายซึ้น และยังเป็นการลดปัญหาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวโดย จำเริญสุข ภูดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2 โทร.0843971454